

การดูงานและศึกษาภูมิประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี

น.อ.อุกริก กอวัฒนา

ตามหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจการปฏิบัติตามคำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างเข้ารับการศึกษา รวมทั้งสามารถบูรณาการประสบการณ์และความรู้ในหมวดวิชากับการศึกษาดูงาน ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ ฝายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและกองทัพอากาศตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ซึ่งในตอนวิชาที่ ๔ ได้กำหนดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี โดยแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส จะเลือกประเทศที่จะไปศึกษาดูงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้หลักเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม

โดยในขั้นเตรียมการก่อนไปศึกษาดูงานฯ ในส่วนของโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีการศึกษาข้อมูลสถานที่ดูงานในแต่ละประเทศ ที่สามารถบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชา เช่น การบังคับบัญชา ภาวะผู้นำ บริหารจัดการ การวิเคราะห์สถานการณ์ ความมั่นคง ศักยภาพของกำลังอำนาจ ยุทธศาสตร์และการทหาร นำมาประยุกต์ใช้ในการดูงานฯ และในขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปดูงานฯ ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ ๒ เดือน ในส่วนของผู้เข้ารับการศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง เตรียมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่ ในแต่ละประเทศที่ไปดูงานฯ ภาษาที่ต้องใช้ในการสื่อสาร อุปกรณ์การสื่อสาร ความพร้อมของร่างกายในการเดินทาง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ระหว่างการดูงานฯ ผู้เข้ารับการศึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการเดินทางอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องมีการฝึกการวางแผน การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม ในแต่ละกิจกรรมที่ทางโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ กำหนดและสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละวันเพื่อปรับแก้ไข ปัญหาที่พบในระหว่างดูงานฯ เช่น การเจ็บป่วย การพลัดหลงทาง การจับจ่ายใช้สอย ฯลฯ

หลังจากเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องมีการเตรียมก่อนเดินทาง ตั้งใจฝึกศึกษาระหว่างดูงานฯ และสรุปผลการปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโสต่อไป

บรรณานุกรม

โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๖๐
